

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก**

มาตรการ/กิจกรรม	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
<p>๑. จัดทำโครงการยกย่องผู้ปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๒. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>๓. พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม</p> <p>๔. ประกาศผลการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ</p>	<p>งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด อบต.บ้านปรก</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖</p>	<p>๑. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ แล้ว ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก ที่ ๑๙๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>๒. ประกาศ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>๓. พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม</p>	<p>-ประกาศยกย่องผู้ปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖</p> <p>-มอบประกาศนียบัตรในการประชุมพนักงานเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖</p> <p>-เผยแพร่ผ่านช่องทาง <a href="http://www.banprpk.go.th">www.banprpk.go.th</a></p>

มาตรการ/กิจกรรม	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
๒. กิจกรรมการเผยแพร่ช่องทางร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	๑. ให้เพิ่มช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพิ่มอีก ๑ ช่องทาง ๒. ประชาสัมพันธ์ QR Code ณ จุดรับบริการต่างๆ ให้ประชาชนสามารถทราบช่องทางดังกล่าว	งานนิติการ สำนักปลัด อบต.บ้านปรก	๑ กันยายน ๒๕๖๕ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖	จัดให้มีช่องทางเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook Line หน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน <a href="http://www.banprok.go.th">www.banprok.go.th</a>	-ประชาชนได้รับทราบช่องทางต่าง ๆ ในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ -ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
๓.การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน การให้บริการระบบ E-Service	๑.ประชาสัมพันธ์ระบบ E-Service อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ประชาชนใช้งานในระบบมากกว่าปีที่ผ่านมา ๒.จัดทำบริการ E-Service เพิ่มเติม	งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด อบต.บ้านปรก	๑ กันยายน ๒๕๖๕ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖	มีประชาชนเข้าใช้งานในระบบมากกว่าปีที่ผ่านมา	-มีบริการ E-Service เพิ่มเติม และมีผู้ใช้งานมากกว่าปีที่ผ่านมา
๔.มีการเผยแพร่ผลงานกิจกรรม โครงการ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่หลากหลาย ผ่านทุกช่องทางประชาสัมพันธ์	๑.เผยแพร่ผลงานข้อมูลข่าวสารหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ <a href="http://www.banprok.go.th">www.banprok.go.th</a> Facebook ไลน์ และการประชุมต่าง ๆ ๒.เพิ่มประสิทธิภาพประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ก่อนดำเนินการให้บ่อยครั้งขึ้นกว่าเดิม	งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด อบต.บ้านปรก	๑ กันยายน ๒๕๖๕ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖	มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่หลากหลายช่องทาง และข้อมูลใดที่มีระยะเวลา ยาวนาน จะประชาสัมพันธ์บ่อยครั้งขึ้น	-ประชาชนในพื้นที่รับรู้ข่าวสาร กิจกรรม โครงการ ข้อมูลต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

มาตรการ/กิจกรรม	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
<p>๕.มาตรการป้องกันและ มีระบบการติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรม การทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย</p>	<p>-จัดทำมาตรการการ ป้องกันและมีระบบการ ติดตามตรวจสอบ พฤติกรรมการทุจริตอย่าง ชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชนชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบ การทำงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านปรก ได้โดยง่าย สะดวก</p>	<p>งานวิเคราะห์นโยบายและ แผน สำนักปลัด อบต. บ้านปรก</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>-มีการดำเนินการโครงการ ประชาชน โดยเชิญ เครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม ชักถามข้อ สงสัย เสนอปัญหาและ แก้ไขปัญหาความ เตือดร้อนของประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านปรก</p> <p>-มีการประชุมพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านปรก เพื่อมอบ นโยบายสร้างวัฒนธรรม องค์กรทำงานเป็น ประโยชน์สูงสุด พร้อม ให้บริการประชาชน</p>	<p>-ไม่มีเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ พฤติกรรมการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ</p>
<p>๖.กระบวนการสร้างความ โปร่งใสในการใช้ งบประมาณและการจัดซื้อ จัดจ้าง</p>	<p>จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล การใช้งบประมาณ แผน จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุรวมถึงกระบวนการ เบิกจ่ายงบประมาณโดย เปิดเผยและพร้อมรับการ ตรวจสอบจากทุกส่วน ตลอดจนการจัดรายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณ อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>งานพัสดุและทรัพย์สิน งานบริหารงานคลัง กองคลัง อบต.บ้านปรก</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>ได้รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับ การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การ เบิกจ่ายงบประมาณ และ รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล เกี่ยวกับขั้นตอนระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผ่านทาง เว็บไซต์ <a href="http://www.banprok.go.th">www.banprok.go.th</a></p>	<p>-ไม่มีเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่</p>